

## TUNG BỪNG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024 – 2025 CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

Hòa chung không khí tung bồng, phấn khởi của cả nước đón chào ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, dưới sắc vàng dịu nhẹ của những ngày đầu thu, sáng ngày 05/9/2024, trường THCS Ngọc Thụy long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2024 – 2025.



Chương trình Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 sáng 05/9/2024 của nhà trường diễn ra theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: “Lễ khai giảng cần tổ chức gọn nhẹ, học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm trở thành ngày hội khai trường của học sinh”.

Trong không khí hân hoan của buổi tựu trường, mỗi học sinh đều vô cùng háo hức, băng khuâng, xao xuyến khi được gặp lại thầy cô, bạn bè. Đặc biệt, các em học sinh khối 6 mới vào trường không khỏi ngỡ ngàng khi được viết tiếp hành trang tri thức ở một ngôi trường mới, làm quen với những thầy cô, bạn bè mới. Dưới sự dìu dắt của các giáo viên chủ nhiệm, các anh chị khối trên, các em đã nhanh chóng hoà nhập trong môi trường mới.



Trong buổi lễ khai giảng năm học 2024-2025, Nhà trường rất vinh dự khi được Quận ủy, HĐND, UBND, Phòng GD&ĐT quận Long Biên, Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường, quận cùng đại diện các đơn vị kết nghĩa, liên kết với nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh nhà trường cùng đông đảo các bậc phụ huynh đến từ các khối lớp đến tham dự và chúc mừng.

**\* Về phía Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy**

- Đ/c Hoàng Văn Lực – Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy.

Cùng các bác là lãnh đạo, đại diện cho các tổ dân phố thuộc tuyển tuyển sinh của nhà trường.

**\* Về phía ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường:**

- Bác Lã Minh Thân – Phó ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường.

Cùng các bác trong ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

**\* Về phía ban liên lạc giáo viên hưu trí nhà trường:**

- Nhà giáo Phạm Thị Châu – Nguyên Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Cùng các nhà giáo đại diện ban liên lạc giáo viên hưu trí của nhà trường.

**\* Về phía trường THCS Ngọc Thụy:**

- Nhà giáo Lê Thị Thu Hoa – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

- Nhà giáo Đặng Sỹ Đức – Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Nhà giáo Nguyễn Thị Bích Hồng – Phó hiệu trưởng nhà trường.

- Nhà giáo Hà Minh Phương – Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường THCS Ngọc Thụy.



Sau Lễ chào cờ, toàn trường đã nghe Nhà giáo Đặng Sỹ Đức - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường đọc Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người

lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong thư chúc mừng, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước khẳng định: "Năm học mới 2024 - 2025 là năm học đầu tiên thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12, tôi mong ngành Giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã đề ra là: "Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương". Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc."



Trong diễn văn Khai giảng năm học mới, Nhà giáo Lê Thị Thu Hoa – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu: "Năm học mới với quyết tâm mới, giải pháp mới, với cùng chung mục tiêu là phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, thực hiện chủ đề năm học "Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương" đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái. Tôi tin rằng bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực của các thầy cô giáo và sự cố gắng không mệt mỏi của các em học sinh, trường THCS Ngọc Thụy chúng ta sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi

*mới. Nhân dịp này, thay mặt nhà trường, tôi xin được cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ về mọi mặt của UBND quận Long Biên, Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội, PGD&ĐT quận Long Biên, Đảng ủy - UBND phường Ngọc Thụy cùng các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị ở địa phương, các thế hệ nhà giáo, các bậc cha mẹ học sinh nhà trường. Chúng tôi mong rằng trong năm học mới này, nhà trường tiếp tục được đón nhận sự quan tâm đó.”*



Sau khi kết thúc lễ khai giảng, nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học và thực hiện dạy học theo thời khoá biểu.



Lễ khai giảng năm học 2024-2025 của trường trường THCS Ngọc Thụy đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường đã sẵn sàng bước vào một năm học mới hứa hẹn nhiều thời cơ mới, thắng lợi mới./.

